

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน สันสกาดังเดิมของลูกคือความบริสุทธิ์ ลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ด้วยการเข้าไปสู่ความเป็นมิตรของราวัน เวลานี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์และกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์

คำถาม: อะไรคือของความไม่สงบและ อะไรคือการแก้ปัญหา ?

คำตอบ: เหตุผลของความไม่สงบคือ ความไม่บริสุทธิ์ เวลานี้จงทำสัญญากับพระเจ้าผู้เป็นพ่อว่าลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ และทำให้โลกบริสุทธิ์และทำให้ดวงตาของลูกมีอารยธรรมที่ดวงตานั้นจะไม่เป็นอาชญากร และแล้วเมื่อนั้นความไม่สงบก็จะสามารถถูกขจัดออกไปได้ ลูก ๆ ได้กลายเป็นเครื่องมือในการก่อตั้งความสงบและดังนั้นลูกจะไม่มีความกระหายความไม่สงบ ลูกต้องคงอยู่อย่างมีความสงบและไม่กลายเป็นทาสของมายา

โอม ชานติ พ่อหนึ่งทีนี้และอธิบายนแก่ลูกๆ ว่าพระเจ้าของกิตะพูดกิตะ ท่านพูดเพียงครั้งเดียวและจากไป เวลานี้ลูกกำลังรับฟังความรู้เดียวกันของกิตะจากพระเจ้าแห่งกิตะและกำลังศึกษาราชายโคะเช่นกัน ผู้คนเหล่านั้นได้อ่านกิตะที่มีการเขียนไว้และเรียนรู้สิ่งนั้นด้วยหัวใจและแล้วก็เฝ้าแต่ถ่ายทอดให้แก่ผู้คน แล้วพวกเขาก็ออกจากร่างของพวกเขา ไปใช้อีกชาติเกิดหนึ่งและกลายเป็นเด็ก และก็จะไม่สามารถถ่ายทอดกิตะนั้นได้ พ่อเฝ้าแต่พูดกิตะแก่ลูกจนกว่าลูกจะได้รับอาณาจักรของลูก ครุทางโลกก็เฝ้าแต่ให้บทเรียนแก่ลูกด้วยเช่นกัน เขาจะสอนลูกต่อไปจนกระทั่งการศึกษานั้นจบสิ้น เมื่อการศึกษาของลูกจบลงลูกก็จะไปและเริ่มหารายได้ที่มีชีวิตจำกัด ลูกศึกษากับครู, หารายได้, แก่ชราลง,จากร่างกายของลูกและแล้วก็ใช้อีกร่างหนึ่ง ผู้คนเหล่านั้นถ่ายทอดกิตะ แต่อะไรคือคุณประโยชน์ของสิ่งนั้น ? ไม่มีใครรู้ ! หากพวกเขาเคยถ่ายทอดกิตะ พวกเขาจะไม่สามารถถ่ายทอดกิตะได้อีกต่อไปเมื่อพวกเขากลายเป็นเด็กในชาติเกิดต่อไป เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นและอายุมากขึ้นพวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในกิตะและสามารถถ่ายทอดกิตะนั้นได้อีกครั้ง ทีนี้พ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจากดินแดนแห่งความสงบและสอนลูกแล้วก็จากไปอีกครั้งหนึ่ง พ่อพูดว่า พ่อสอนราชายโคะแก่ลูกแล้วก็จากไปสู่มหาสมุทรของผู้ที่พ่อสอนพวกเขาก็ไปและสัมผัสกับรางวัลของพวกเขา พวกเขาหารายได้ของพวกเขา พวกเขาชิมชั้บทุกสิ่งตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามของพวกเขาและก็จากไป ไปที่ใด ? สูโลกใหม่ การศึกษานี้เป็นไปสำหรับโลกใหม่ ผู้คนไม่รู้ว่าโลกเก่ากำลังจะจบสิ้นลงและโลกใหม่กำลังมีการก่อตั้งขึ้น ลูกรู้ว่าลูกกำลังศึกษาราชายโคะเพื่อโลกใหม่และแล้วก็ไม่มีทั้งโลกเก่าและร่างเก่านี้ที่จะคงอยู่ ดวงวิญญาณไม่สูญสลาย ดวงวิญญาณได้กลับมาบริสุทธิ์และก็ไปสูโลกที่บริสุทธิ์ เคยเป็นโลกใหม่ที่มีอาณาจักรของเหล่าเทพและนั่นลูกเรียกว่าเป็นสวรรค์ มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สร้างโลกใหม่นั้น ท่านทำการก่อตั้งศาสนา เดียวท่านไม่ได้ทำสิ่งนั้นผ่านเทพองค์ใด เทพไม่ได้คงอยู่ที่นั่น ดังนั้นแน่นอนท่านจะให้ความรู้ผ่านมนุษย์ผู้ที่จะกลายเป็นเทพ หลังจากทีกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง เหล่าเทพก็กลายเป็นบราห์มินในเวลานี้ เพียงลูก ๆ เท่านั้นที่รู้ความลับนี้ พระเจ้าไม่มีตัวตนและท่านสร้างโลกใหม่ เวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน ลูกก็ถามผู้คนว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ของยุคเหล็กหรือเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ของยุคทอง แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจ เวลานี้พ่อบอกลูก ๆ ว่า พ่ออธิบายนแก่ลูกเมื่อ 5000 ปีที่แล้วเช่นกัน พ่อมาเพื่อทำให้ลูกมีความสุขเป็นเวลาถึงครึ่งวงจร จากนั้นราวันก็มาและทำให้ลูกไม่มีความสุข นี่คือการละเล่นเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ ระยะเวลาของวงจรคือ 5000 ปีและดังนั้นจะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างละครึ่ง

ในอาณาจักรของราวันทุกคนกลับมาไม่มีสำนึกที่เป็นร่างและมีกิเลส ลูกเข้าใจสิ่งเหล่านี้ในเวลานี้แต่ก่อนหน้านี้ลูกไม่เข้าใจเพียงผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้ในทุกวงจรเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจได้ในเวลานี้ ผู้ที่จะไม่ไปเป็นเทพก็จะไม่แม้แต่จะมาที่นี่ ลูกกำลังเพาะดินอ่อนของศาสนาเทพ เมื่อพวกเขากลายเป็นเช่นปีศาจและตโมประธานพวกเขาก็ไม่สามารถเรียกว่าเป็นผู้คนของต้นไม้เทพได้อีกต่อไป เมื่อต้นไม้ใหม่ต้นไม้ สโตประธาน เราเคยเป็นโบไม้เป็นเทพแล้วเราก็ไปสูสภาพของราโจและตโม เวลานี้เราได้กลายเป็นศูทรที่เก่าและไม่บริสุทธิ์ ในโลกเก่าก็จะมีแต่คนเก่าแก่เท่านั้น คนเก่าแก่ต้องถูกทำให้ใหม่อีกครั้ง ศาสนาเทพได้หายไปเวลานี้ พ่อพูดด้วยเช่นกันว่า เมื่อมีการประณามศาสนา... มีการประณามศาสนาใด ? แนนอนที่ จะกล่าวว่า “ การประณามศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปที่พ่อได้ก่อตั้งขึ้น ” เวลานี้ศาสนานั้นได้หายไป แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเวลานี้ไม่มีศาสนาใด ดังนั้นเมื่อแทนที่จะเป็นการนับถือศาสนาก็เป็นความไม่นับถือในศาสนาที่แพร่กระจายออกไปและพ่อก็มา จะไม่อาจกล่าวได้ว่าการขยายตัวของศาสนา ในความเป็นจริงศาสนานั้นได้หายไปแล้วและการขยายตัวของความไม่มีศาสนา มีการขยายตัวของทุกศาสนา จากพระคริสต์เดียวกันก็มีการขยายตัวอย่างมากของศาสนาคริสต์

อย่างไรก็ตามศาสนาเทพได้หายไปแล้ว เนื่องจากการกลับมาไม่บริสุทธิ์พวกเขาจึงเป็นต้นเหตุของการประณามตัวเอง มีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่ต่อมากลายเป็นไร้ศาสนา คนอื่น ๆ ทั้งหมดก็ก้าวไปได้ด้วยดี ทุกคนยังคงยึดติดอยู่กับศาสนาของตนเองตลอดเวลา ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปที่เคยปราศจากกิเลสในเวลานี้ได้กลับมาไม่มีกิเลส พ่อก่อตั้งโลกที่บริสุทธิ์และแล้วโลกนั้นก็ได้กลับมาไม่บริสุทธิ์และเป็นศูทร นั่นคือมีการประณามศาสนานั้น เมื่อผู้คนกลับมาไม่บริสุทธิ์พวกเขาก็เป็นสาเหตุของการประณามตนเอง โดยการเข้าไปสู่กิเลสพวกเขาก็กลับมาไม่บริสุทธิ์และไม่สามารถเรียกตนเองว่าเทพได้ สวรรค์ก็เปลี่ยนเป็นนรก ดังนั้นจึงไม่มีใครบริสุทธิ์ ถูกกลับมาสกปรกและไม่บริสุทธิ์อย่างมาก พ่อพูดว่า พ่อทำให้ลูกกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามแล้ววันก็ทำให้ลูกกลายเป็นหนาม จากบริสุทธิ์ลูกก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ ลูกต้องดูแลสุขภาพของศาสนาของลูกเอง ลูกร้องเรียกหา: โปรดมาและดูแลสุขภาพของเราและดูว่าเรากลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างไรและทำให้เราบริสุทธิ์! พ่อมาเพื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์และดังนั้นลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ ลูกต้องทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกันด้วยเช่นกัน ลูกๆต้องเฝ้าแต่ทดสอบตนเองและตรวจสอบดูว่าลูกกลับมาเต็มไป ด้วยคุณธรรมทั้งหมดหรือไม่ กิจกรรมของมันเป็นเหมือนกับของเหล่าเทพหรือไม่? ในอาณาจักรของเหล่าเทพมีความสงบในโลก เวลานี้พ่อมาเพื่อสอนลูกว่าจะก่อตั้งความสงบในโลกอย่างไร ดังนั้นลูกต้องอยู่ในความสงบเช่นกัน พ่อได้แสดงให้เห็นถึงวิธีที่จะอยู่อย่างมีความสงบ : จดจำพ่อและลูกจะกลับมาที่มีความสงบและไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ ลูกบางคนอยู่อย่างมีความสงบและสอนผู้อื่นถึงวิธีการที่จะอยู่อย่างมีความสงบเช่นกัน คนอื่นก็กระจายความ ไม่สงบ พวกเขาอยู่อย่างไม่สงบและพวกเขาจึงได้ทำให้ผู้อื่นไม่สงบเช่นกัน พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของความสงบ ผู้คนมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ความสงบ แต่เมื่อพวกเขากลับไปจากที่นี่พวกเขาก็กลับมาไม่สงบ มีความไม่สงบเนื่องจากความไม่บริสุทธิ์ ผู้คนมาที่นี่และทำสัญญา: บาบาคันเป็นของท่านผู้เดียวเท่านั้น ฉันต้องการที่จะประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองโลกจากท่าน ฉันจะกลับมาบริสุทธิ์และจะกลายเป็นนายของโลกอย่างแน่นอน แล้วทันทีที่พวกเขากลับบ้านมายาก็นำพายุมา มีการต่อสู้รบราและจากนั้นลูกก็กลายเป็นทาสของมายาและต้องการที่จะไม่บริสุทธิ์ ผู้ที่ทำสัญญาว่าพวกเขาจะอยู่อย่างบริสุทธิ์คือผู้ที่ทำร้ายผู้ที่ไร้เดียงสาเพราะมายา จูโจมพวกเขา , พวกเขาจึงลืมนสัญญาของพวกเขา ลูกทำสัญญากับพระเจ้าว่า ฉันจะกลับมาบริสุทธิ์และประกาศสิทธิ์ในมรดกของโลกที่บริสุทธิ์ ฉันจะมีดวงตาที่มีอารยธรรม ฉันจะไม่มีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ ฉันจะไม่ข้องแวะในกิเลส ฉันจะละทิ้งสายตาที่เป็นอาชญากร ทั้ง ๆ ที่เป็นเช่นนั้นพวกเขาก็กลับมาพ่ายแพ้ต่อมาราวัน ดังนั้นพวกเขาจึงก่อกวนผู้ที่ต้องการที่จะกลับมาปราศจากกิเลส เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวที่ว่า ผู้ที่ไร้เดียงสานั้นลูกทำร้าย ผู้ชายมีความแข็งแรงในขณะที่ผู้หญิงไม่มีพลัง ผู้ชายจะไปสู่สงครามเนื่องจากพวกเขามีความแข็งแรง ในขณะที่ผู้หญิงนั้นบอบบาง หน้าที่ของพวกเธอจะแตกต่างไป พวกเธอดูแลบ้านของเธอ, ให้กำเนิดลูก ๆ และเลี้ยงดูพวกเขา พ่ออธิบายว่า พวกเขามีบุตรชายเพียงคนเดียวที่นั่นและไม่มี การพูดถึงกิเลส ที่นั่นแม้แต่ชั้นยาสีขาวครั้งก็พูดว่า: คุณต้องมีบุตรชายอย่างแน่นอน นี่เป็นคนที่ล่อลวงด้วยสายตาที่เป็นอาชญากรที่ให้คำสอนเช่นนั้น พ่อพูดว่า เด็ก ๆ จะมีประโยชน์อะไรในเวลานี้เมื่อการทำลายล้างเพียงแค้อยู่เบื้องหน้า ลูก? ทุกคนจะถูกทำลาย พ่อมาเพื่อทำลายโลกเก่า นั่นคือสิ่งที่ชั้นยาสีขาวและพวกเขาก็ไม่รู้สิ่งใดเลยเกี่ยวกับการทำลายล้าง พ่อที่ไม่มีชีวิตจำก่อดอธิบายแก่ลูกว่า เวลานี้การทำลายล้างจะเกิดขึ้น ลูก ๆ ของลูกจะไม่สามารถกลายเป็นทายาทได้ ลูกคิดว่าควรจะมีร่องรอยของครอบครัวของลูกแต่ไม่มีร่องรอยของโลกที่ไม่บริสุทธิ์จะหลงเหลืออยู่ ลูกเข้าใจว่าลูกเป็นของโลกที่บริสุทธิ์ ผู้คนก็จดจำสิ่งนั้นเช่นกันเพราะโลกที่บริสุทธิ์คงอยู่มาในอดีตและนั่นก็เรียกว่าสวรรค์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีความตโมประธานพวกเขาจึงไม่สามารถเข้าใจสิ่งใด สายตาของพวกเขานั้นเป็นอาชญากร นั่นเรียกว่าเป็นการประณามศาสนา สิ่งเช่นนั้นไม่ได้คงอยู่ในศาสนาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป พวกเขาเรียกหา: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา ! เราไม่บริสุทธิ์และไม่มีความสุข ! พ่ออธิบายว่า พ่อทำให้ลูกบริสุทธิ์แล้วลูกก็ได้กลับมาไม่บริสุทธิ์เพราะมาราวัน เวลานี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง ลูกกลับมาบริสุทธิ์และแล้วก็มีมารารบกับมายา ลูกกำลังทำความเพียรพยายามเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ แต่แล้วลูกก็ทำให้ใบหน้าของลูกสกปรกและดังนั้นลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกได้อย่างไร ? พ่อมาเพื่อทำให้ลูกสวยงาม เหล่าเทพผู้ที่เคยสวยงามได้กลับมาหน้าเกลียด พวกเขาได้แสดงภาพลักษณ์ของเหล่าเทพที่มีร่างกายสีน้ำเงินเข้ม พวกเขาเคยแสดงให้เห็นว่าพระคริสต์หรือพระพุทธรูปเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ? พวกเขาทำภาพลักษณ์ที่สกปรกของเหล่าเทพ ผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ผู้ที่เป็นพ่อของทุกคน ผู้ที่ทุกคนพูดถึงท่านว่า “พ่อสูงสุด , ดวงวิญญาณสูงสุดมาและปลดปล่อยเรา !” ท่านไม่สามารถหน้าเกลียดได้ ท่านสวยงามเสมอและบริสุทธิ์เสมอ แม้แต่เมื่อกฤษณะใช้อิกร่างหนึ่งเขาก็ยังคงบริสุทธิ์ เพียงเหล่าเทพเท่านั้นที่เรียกว่าดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ กฤษณะคือเทพ เวลานี้คือยุคเหล็ก จะสามารถมีดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในยุคเหล็กได้อย่างไร ? ศรีกฤษณะเคยเป็นเจ้าชายองค์แรกของยุคทอง เขาเคยมีคุณธรรมที่สูงส่ง เวลานี้ไม่มีเทพใดๆ ฯลฯ ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาได้กลับมาบริสุทธิ์แต่พวกเขาก็ยังคงกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ผ่านกิเลส และแล้วพวกเขาก็ต้องมีการสลະละทิ้ง เหล่าเทพมีความบริสุทธิ์เสมอ เป็นอาณาจักรของราวันที่นี่ พวกเขาได้แสดงราวันที่มีสิบหัว หัวหัวเป็นตัวแทนของผู้ชายและอีกห้าหัวเป็น

ตัวแทนของผู้หญิง ลูกเข้าใจว่าเราทั้งหมดมีกิเลสทั้งห้าในตัวเรา ลูกไม่สามารถพูดถึงเหล่าเทพเช่นนี้ได้ นั่นคือดินแดนแห่งความสุข หากเราวันคงอยู่ที่นั่นด้วย,นั่นก็จะกลายเป็นดินแดนแห่งความทุกข์ ผู้คนคิดว่าเพราะเทพยงให้กำเนิดเด็ก ๆ พวกเทพก็มีกิเลสเช่นกัน พวกเขาไม่เข้าใจว่าเหล่าเทพนั้นได้รับการจดจำอย่างเป็นทางการจากกิเลสอย่างสมบูรณ์เช่นไร เหตุนี้เองเหล่าเทพจึงได้รับการกราบไหว้บูชา ชั้นยาสซีก็มีการกิจเช่นกัน พวกเขาอนุญาตให้ผู้ชายเท่านั้นที่มีการสละละทิ้งและเพิ่มภารกิจของพวกเขาในวิธีนั้น และแล้วพ่อก็สร้างภารกิจใหม่ในหนทางครอบครัวท่านทำให้ผู้เป็นคู่มีความบริสุทธิ์แล้วลูกก็จะไปและกลายเป็นเทพ ลูกไม่ได้มาที่นี่เพื่อกลายเป็นชั้นยาสซี ลูกมาเพื่อจะกลายเป็นนายของโลก ผู้คนเหล่านั้นถือกำเนิดในหนทางครอบครัวแล้วก็ทิ้งครอบครัวไป สันสการ์ของลูก คือ สันสการ์ของความบริสุทธิ์ เวลาที่ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์และดังนั้นลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ พ่อกำลังสร้างอาศรมของหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ โลกที่บริสุทธิ์นั้นเรียกว่ายุคทองและโลกที่ไม่บริสุทธิ์เรียกว่ายุคเหล็ก มีดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์มากมายที่นี่ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง พ่อพูดว่า เมื่อใดก็ตามที่มีการประณามศาสนาในบารัต นั่นคือเมื่อผู้คนของศาสนาเทพกลับมาไม่บริสุทธิ์พวกเขาก็เป็นสาเหตุของการประณามตนเอง พ่อพูดว่า พ่อทำให้ลูกบริสุทธิ์และแล้วลูกก็ได้กลับมาไม่บริสุทธิ์และไม่มีประโยชน์ใด ๆ เมื่อลูกไม่บริสุทธิ์อย่างมากที่พ่อต้องมาเพื่อให้ลูกบริสุทธิ์ นี่คือวงจรของละครที่ยังคงหมุนต่อไป จำเป็นต้องมีคุณธรรมที่สูงส่งเพื่อจะไปสวรรค์ ไม่ควรจะมีกรรมใด ๆ หากมีความโกรธในใครบางคนเขาก็เป็นเหมือนปีศาจ ลูกจำเป็นต้องมีสภาพที่มีความสงบอย่างมาก หากลูกโกรธก็อาจกล่าวได้ว่าลูกมีวิญญาณปีศาจร้ายของความโกรธในตัวลูก ผู้ที่มีวิญญาณปีศาจร้ายใด ๆ ในตัวเขาก็ไม่สามารถกลายเป็นเทพได้ พวกเขาไม่สามารถกลายเป็นนารายณ์จากมนุษยธรรมดา เหล่าเทพปราศจากกิเลส ราชาและราชินีเป็นเช่นไร,

ปวงประชาที่เป็นเช่นนั้นที่ปราศจากกิเลสเช่นกัน พระเจ้าผู้เป็นพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่มาและทำให้ลูกปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ อัจชะ

ถึงลูก ๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูก ๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ลูกได้สัญญากับพ่อว่าจะรักษาความบริสุทธิ์และดังนั้นลูกต้องเฝ้าแต่ปกป้องตนเองให้รอดพ้นจากการจู่โจมของมายา ห้ามกลายเป็นทาสของมายา ห้ามลืมนำสัญญาของลูกเพราะเวลานี้ลูกต้องไปสู่โลกที่บริสุทธิ์
2. ในการที่จะกลายเป็นเทพทำให้สภาพของลูกมีความสงบอย่างที่สุด ห้ามปล่อยให้วิญญาณปีศาจร้ายใด ๆ เข้ามาในตัวลูก สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง

พร: ขอให้ลูกกลายเป็นผู้เอาชนะอุปสรรคด้วยการมีสำนึกรู้ของรูปที่เป็นเทวดานางฟ้าของลูกและสัมผัสกับรัมนั้ตรแห่งการปกป้องคุ้มครองของพ่อ

ทันทีที่ลูกตื่นขึ้นมาในเวลาอมฤต จงนำเข้ามาสู่สำนึกรู้ของลูก นั่นคือเทวดานางฟ้า ให้ของขวัญนี้แก่พ่อบราห์มาที่ท่านรักและบัณฑิตาจะโอบกอดลูกไว้ในอ้อมแขนของท่านทุกวันในเวลาอมฤต และลูกจะสัมผัสว่าตนเองกำลังแกว่งไกวอยู่ในอ้อมแขนของบาบาในความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส แม้ว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายหรืออุปสรรคใดๆจะเกิดขึ้นกับผู้รักษาสำนึกรู้ของรูปของเทวดานางฟ้าไว้ พ่อก็จะเป็นรัมนั้ตรแห่งการปกป้องคุ้มครองสำหรับพวกเขา ดังนั้นด้วยการสัมผัสกับรัมนั้ตรแห่งการปกป้องคุ้มครองของพ่อและความรักของพ่อ จงกลายเป็นผู้เอาชนะอุปสรรค

คติพจน์: ดวงวิญญาณที่เป็นตัวแทนความสุขจะได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายในสถานการณ์ที่เลวร้ายด้วยสภาพดั้งเดิมของเขาเอง

*** โอม ชานติ ***